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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งท่ี  5/2568 
วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 

ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม  ชั้น 4  อาคาร ICIT  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
............................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย      
2. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. นายอนันต์ วรธิติพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. นายมานัส ทารัตน์ใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. นางวรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
7. นายวินัย ปราบริปู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. นางนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
9. รองศาสตราจารย์สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี        

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ เข็มมงคล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ       
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รดี ธนารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี แสงอุทัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพพา พิญญาพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
14. นางสาวพิมพ์รดา ธรรมีภักดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
15. รองศาสตราจารย์อิสระ อินจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ   
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ   
17. รองศาสตราจารย์เจษฎา มิ่งฉาย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย        

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอายุส ภมะราภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    ลาประชุม 
2. นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    ลาประชุม 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    ลาประชุม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาลี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    ลาประชุม 
5. นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ             ลาประชุม 

มหาวิทยาลัย 
6. รองศาสตราจารย์สิริวดี พรหมน้อย กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ      ลาประชุม 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ      ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปริญญา บัววังโป่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นางณัฐชยา จะระ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผูช้่วยเลขานุการ 
3. นางสาวศุภมาส มณเฑียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผูช้่วยเลขานุการ 
4. นางสาวอารีย์ นาคมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผูช้่วยเลขานุการ 
5. นางสาวกุลณี รักษา นิติกร         ผูช้่วยเลขานุการ 

/ผู้เข้าร่วม... 

ผานการรับรองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘  เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
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Rectangle
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-๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
6. นายเชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีคณะครุศาสตร์                  เข้าร่วมรับฟัง 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ธรรมสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์        เข้าร่วมรับฟัง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกฤตพัชร์ รุ่งเมือง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์        ผู้แถลง 
9. นางพนารัตน์ หาญสมบัติ นักวิชาการศึกษา                       เข้าร่วมรับฟัง 

 

เริ่มประชุม   เวลา  09.30  น. 
 

รองศาสตราจารย์พิน ิต ิ  รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที ่ประชุมเห็นว่า
คณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   

๑.๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม 
 

รองศาสตราจารย์พินิติ  รตะนานุกูล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานในที ่ประชุม แจ้งให้                     
ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม จำนวน 7 คน ได้แก ่ 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์  บุญสาลี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางศุภรัตน์  โชติสกุลรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายอายุส  ภมะราภา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสมาน  คุณากรไพบูลย์ศิริ    ประธานกรรมการส่งเสริมฯ 
6. รองศาสตราจารย์สิริวดี พรหมน้อย    กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์  กมลคุณานนท์   กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ 
จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2   เรื่องอธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.2.1  การเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลดำเนินงานโครงการและรับโล่รางวัลให้แก่มหาวิทยาลัย 
 

รองศาสตราจารย์สุภาวิณี สัตยาภรณ์  อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน               
พ.ศ. 2568 ได้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลดำเนินงานโครงการและรับโล่รางวัลให้แก่มหาวิทยาลัย โครงการ
พัฒนาระบบบริหารการเงินและแนวทางการเพิ่มรายได้ “กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” กลุ่ม 3                   
ณ ห้องประชุม JUBILEE ชั ้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัย                 
ได้รับรางวัล “Top of Project Flagship" ด้านการพัฒนารายได้มหาวิทยาลัย ในโครงการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
และดูแลผู้สูงอายุ และนำเสนอการบริหารจัดการงบประมาณและการเพิ่มรายได้จากการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือกับองค์กรภายนอก มุ ่งเน้นการใช้พื ้นที ่ของมหาวิทยาลัยร ่วมกับ                   
ภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาให้เกิดศูนย์เวชศาสตร์ฯ ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ 
งานวิจัย และการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานอย่างยั่งยืน จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/1.2.2 การเข้าร่วม... 
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1.2.2  การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

รองศาสตราจารย์สุภาวิณี สัตยาภรณ์  อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระหว่างวันที่ 21–26 
เมษายน พ.ศ. 2568 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยประธานที ่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 11 แห่ง ได้เดินทางไปศึกษา            
ดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการใช้การศึกษาเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา              
ความยากจน ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ                 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีการพบปะกับอธิการบดี กรมการต่างประเทศและคณะผู้บริหาร พร้อมทั้ง           
ได้แลกเปลี ่ยนความคิดเห ็นเก ี ่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาในร ูปแบบ Top-Down ภายใต้นโยบาย                   
ของประธานาธิบดี สีจิ ้นผิง ซึ ่งมุ ่งเน้นการขจัดความยากจนด้วยการศึกษา เป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนี้                
ยังได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งกรุงปักกิ่ง และมหาวิทยาลัย
ไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งกรุงปักกิ ่ง รวมทั้งลงพื ้นที ่เยี ่ยมชมโครงการพัฒนาชนบท ณ อำเภอตูอัน                  
เมืองเหอฉือ และอำเภอกุ้ยหยาง ตำบลฉางซุ่น จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

ข้อเสนอแนะ 1. การจัดหารายได้จากหน่วยงานของจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือจากโครงการที ่จ ังหวัดอุตรดิตถ์                      
ได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดทำเอกสารแสดงผลงานวิจัยหรือข้อมูลเชิงประวัติของหน่วยงาน       
ในลักษณะที่เป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเสนอความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยเฉพาะสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเสนอให้มีการประสานงานกับสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำไปเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ไว้ ณ ที่ทำการของจังหวัด ซึ่งจะเป็นการ
เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนหรือโครงการในระดับจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ             
เชิงยุทธศาสตร์ และเปิดโอกาสในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานในพื ้นที ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและความต้องการของท้องถิ่น อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยอาจยังมีข้อมูลหรือ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของพื้นที่และโอกาสในการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  
ไม่เพียงพอ จึงควรมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เพื่อใช้ในการวางแผนและ
ประสานงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดแนวทางใหม่ในการจัดทำผลงาน 
โดยไม่จำเป็นต้องเน้นเฉพาะด้านการเรียนการสอนหรือการวิจัยเท่านั้น แต่สามารถนำเสนอผลงานในลักษณะอ่ืน
ได้ตามกรอบที่กำหนด ซึ่งเป็นกรอบแนวทางใหม่ที่สามารถใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้              
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบดังกล่าว 
เพ่ือให้สามารถนำไปใช้ในการจัดทำผลงานทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 

  4. การปรับปรุงระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาระงานและปรับโครงสร้างจะทำให้การทำงาน                
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น แต่ในส่วนของค่าตอบแทนควรมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ การพัฒนาระบบการทำงาน 
ให้ยั ่งยืน ควรยึด "คน" เป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างภาระงานกับผลตอบแทน            
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กร              
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
/5. มหาวิทยาลัย... 
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  5. มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งกรุงปักกิ ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั ้นนำของประเทศจีน                 
ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาษา การแปล และการล่าม   
ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทั้งนี้ ล่ามผู้มีความเชี่ยวชาญจำนวนมากที่สำเร็จการศึกษา             
จากสถาบันดังกล่าว ล้วนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยสามารถนำประสบการณ์และ
จุดแข็งของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งกรุงปักกิ่งมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรด้านการแปล
และการล่ามให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ ่งจะช่วยตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั ้งใน                       
และต่างประเทศได้  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.3  เรื่องคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ 
 

 -ไม่มี- 
 

๑.4  เรื่องสภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.4.1 แผนการดำเนินงานของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์  เข็มมงคล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที ่ประชุม               
ทราบว่า จากการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568 
ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ประชุม                    
ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสวัสดิการและความมั่นคงของบุคลากร                 
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยได้วางแผนจัดกิจกรรมตลอดปี พ.ศ. 2568 ได้แก่ การเสวนาเรื่องการลงทุน               
ด้านการเงินร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ การเสวนาเรื่องการสร้างรายได้ตลอดชีวิต การศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย และการจัดสวัสดิการ การเสวนากรณีศึกษากองทุนบำเหน็จ
บำนาญแห่งประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 จะจัดกิจกรรม "สภากาแฟ                 
ครั้งที่ 1" เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการ ความมั่นคง และประเด็นอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 มีกำหนดจัดเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการลงทุนด้านการเงิน
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ”์ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

ข้อเสนอแนะ 1. ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เพื ่อส่งเสริมความตระหนักรู ้และสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วม                           
ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระยะยาว โดยให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่ออธิบายข้อมูล             
ที่เกี ่ยวข้องอย่างรอบด้าน เช่น สิทธิประโยชน์ด้านภาษี การออมเพื่อวัยเกษียณ ความมั่นคงทางการเงิน                  
ในอนาคต ฯลฯ และเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึง 

2. ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ ดำเนินการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการวางแผนชีวิต              
ด้านการเงิน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยประสานความร่วมมือกับ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุตรดิตถ์ ในการจัดทำเนื้อหาให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์  ทั้งนี้ ให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์              
ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการวางแผนการเงิน การออม การลงทุน การบริหารรายได้–
รายจ่าย และประเด็นที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั ้งที ่  4/๒๕68                
เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568 และได้ส่งให้คณะกรรมการได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว สรุปผลได้ดังนี้ 

๑.  กรรมการรับรองรายงานการประชุม จำนวน   23   คน   
2.  กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข จำนวน     0   คน ดังนี้ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕68  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
                   

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568 ที่ประชุม             
ได้พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และมีมติ ดังนี้ 

  1. เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์สมบัติ  นพรัก อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธานกรรมการ 
2. เห็นชอบให้ นางศุภรัตน์  โชติสกุลรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
3. สภามหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 คน เป็นกรรมการ ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์

พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ 2. รองศาสตราจารย์ชยาพร วัฒนศิริ 3. รองศาสตราจารย์ดวงพร  ภู่ผะกา และ
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทาบทามสอบถามความสมัครใจ 

4. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                
ว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี  พ.ศ. 2566   

5. นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีในการประชุมครั้งต่อไป 
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทาบทามสอบถามความสมัครใจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้รับ

การตอบรับเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีทั้ง 3 ท่าน และได้ดำเนินการตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี  พ.ศ. 2566 โดยได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานดำเนินการจัดให้บุคลากรคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน เพื่อเป็นผู้แทนจากหน่วยงานมาคัดเลือก
กันเองให้เหลือ 2 คน เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  ซึ่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัย   
ได้ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนจากบุคลากร จำนวน 2 คน เรียบร้อยแล้ว   

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ 8 และข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี  พ.ศ. 2566  ความว่า 

“ข้อ  8  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ  ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู ้คัดเลือกจำนวนหนึ ่งคน                  

เป็นประธานกรรมการ 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู ้คัดเลือกจำนวนหนึ ่งคน                          

เป็นกรรมการ 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกจำนวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. บุคลากรซึ่งมิใช่ผู ้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีของผู้เข้ารับ                

การสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ” 
 

/ข้อ 9... 
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ข้อ 9 การได้มาซึ่งกรรมการสรรหาตามข้อ 8(4) ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการโดยให้หน่วยงานระดับ
คณะ สถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และสำนักงานอธิการบดี จัดให้
บุคลากรในสังกัดคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน และเสนอรายชื่อบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกไปยังมหาวิทยาลัย 

ให้บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ทำการคัดเลือกกันเองให้เหลือจำนวนสองคนเพื่อเป็น
กรรมการสรรหาตามข้อ 8(4)” 

  จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์สมบัติ  นพรัก     ประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

2. นางศุภรัตน์  โชติสกุลรัตน์       กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

3. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ    กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   

4. รองศาสตราจารย์ดวงพร  ภู่ผะกา     กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

5. รองศาสตราจารย์ชยาพร  วัฒนศิริ     กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

6. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์   กรรมการ 
ผู้แทนบุคลากร  

7. นางวราภรณ์  อัศวลาภสกุล     กรรมการ 
ผู้แทนบุคลากร  

8.  รองศาสตราจารย์เจษฎา  มิ่งฉาย   เลขานุการ 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1  พิจารณาการขออนุมัติปริญญา  
 

ด้วยมีผู ้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร คณะกรรมการจัดทำผลการศึกษาจึงได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของนักศึกษาตามข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 จำนวน 
848 คน 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 จำนวน 
46 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระดับ... 
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ระดับปริญญาตรี 
 

 

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 18(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ความว่า 

“มาตรา  ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและ
โดยเฉพาะ ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(4) อนุมัติปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร” 

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ            
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568  เรียบร้อยแล้ว  

ข้อเสนอแนะ บางหลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาโดยได้รับเกียรตินิยมเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจสะท้อน   
ถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา                 
มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา จึงควรมีการทบทวนเกณฑ์การให้คะแนน 
การวัดและประเมินผล ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างรอบคอบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะ                  
ในรายวิชาหลักและวิชาที่มีผลต่อการประเมินผลรวม (GPA) ของนักศึกษา 

มติที่ประชุม  อนุม ัติปร ิญญา  ระด ับปร ิญญาตร ี  ภาคเร ียนท ี ่  2  ป ีการศ ึกษา 2567  จำนวน 894 คน                       
และมอบหมายให้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

4.2  พิจารณาแผนการรับนกัศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2568 (เพิ่มเติม) 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  นโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาเข้าศึกษา 
ในหลักสูตร  พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒ กำหนดให้หลักสูตรที่มีคุณสมบัติเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร 
จัดทำแผนการรับนักศึกษาเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อน  จึงจะเปิดรับสมัครนักศึกษาได้นั้น 

/จากการ... 

หลักสูตร        
ปีการศึกษา 2566 

/ภาคเรียนที ่
ปีการศึกษา 2567 

/ภาคเรียนที่ 
ปีการศึกษา 2568 

/ภาคเรียนที่ รวม 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
- ฟลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

    495 
9 

25 
46 
19 
16 
4 

29 
108 
53 
19 
50 
21 

    495 
9 

25 
46 
19 
16 
4 

29 
108 
53 
19 
50 
21 

รวม     894     894 
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จากการเปิดรับสมัครนักศึกษาตามแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘ มีบางหลักสูตรที่อยู่ระหว่าง
การนำเสนอรายละเอียดหลักสูตรจึงไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาได้ 

บัดนี้  หลักสูตรดังกล่าวได้ดำเนินการครบตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานหลักสูตร                     
และแผนการเรียน  กองบริการการศึกษา  จึงไดส้รุปข้อมูลแผนการรับนักศึกษาเพ่ิมเติม  ปีการศึกษา ๒๕๖๘                
โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  นโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาเข้าศึกษา                   
ในหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

ทั้งนี ้ไดผ้่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้ 
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘   
2. การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568  
จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา   

ข้อเสนอแนะ 1. หลักสูตรควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการแปล
และล่ามภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและรองรับความต้องการ              
ของตลาดแรงงานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน 

2. นางนวรัตน์  ทรงเกียรติคุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ รู ้จ ักกับบุคลากร                     
ในภาคธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน ซึ่งสามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในการสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี หากมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะเชิญมาร่วมจัดกิจกรรม
เพื ่อเสริมสร้างทักษะด้านธุรกิจและภาษาจีนแก่นักศึกษา ไม่ว่าจะในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                
การบรรยายพิเศษ หรือการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์ ก็ยินดีที่จะประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้อย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนการรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2568 (เพิ่มเติม) ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และมอบหมายให้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

 4.3  พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
                     (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๘) 
 

  ด้วยคณะครุศาสตร์  ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๘) จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณา            
ให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖8 เมื่อวันที่  24 มกราคม พ.ศ. 2568   
2. การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘   
3. การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัย โดยวิธีการแจ้งเวียนมติ ตามบันทึก

ข้อความที่ ศบร. ว ๐๐๗๒/๒๕๖๘  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๘ 
4. การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2568  

 
 
 

/ข้อเสนอแนะ... 
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ข้อเสนอแนะ 1. การกำหนดให้นักศึกษาต้องตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ อาจส่งผลให้กระบวนการ
สำเร็จการศึกษาล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาและตีพิมพ์ใช้ระยะเวลานานและมีการแข่งขันสูง  ดังนั้น 
จึงควรปรับเกณฑ์การตีพิมพ์บทความให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยกำหนดให้นักศึกษาสามารถตีพิมพ์บทความ
ในวารสารระดับชาติ และ/หรือ วารสารระดับนานาชาติ รวมจำนวน 2 เรื่อง ทั้งนี้ ต้องมีบทความที่ตีพิมพ์             
เป็นภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 เรื่อง เพื่อรักษามาตรฐานทางวิชาการ และส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ             
การสื่อสารทางวิชาการในระดับสากล 

   2. พระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้ใช้ชื่อปริญญาได้ทั้งในรูปแบบ Ed.D และ Ph.D ซึ่งทั้งสองรูปแบบ             
ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งชื่อปริญญาในรูปแบบ Ph.D คือผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยการทำวิทยานิพนธ์อย่าง
ลุ่มลึก ส่วน Ed.D คือผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยการทำวิทยานิพนธ์ในการแสวงหาความรู้และต่อยอด หากใช้วุฒิ
การศึกษาในรูปแบบ Ph.D จะเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากกว่า เนื่องจากเป็นชื่อปริญญาที่ได้รับการยอมรับ
และใช้กันอย่างแพร่หลายในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวโลก 

   3. หน้าที่ 27 วัตถุประสงค์ควรพูดถึงความฉลาดรู้ (Literacy) ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา จากการตรวจสอบในหน้าที่ 28 พบว่าจำนวนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Program Learning Outcomes: PLO) ยังคงมีน้อยและยังไม่ครอบคลุมองค์ประกอบของความฉลาดรู้  ทั้งนี้ 
ในแต่ละ PLO ควรประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติ 
และเจตคติหรือคุณลักษณะเฉพาะ จึงควรทบทวนว่ารายวิชาใดในหลักสูตรส่งเสริมหรือส่งผลให้เกิด ความรู้
และความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติ และสมรรถนะ/คุณลักษณะเฉพาะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละด้าน
อย่างไร แล้วปรับเพิ่มเติม PLO ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความฉลาดรู้ เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ชัดเจน ครอบคลุมและสามารถตอบโจทย์การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   4. ปรัชญาของหลักสูตรจะเป็นตัวกำหนดว่าหลักสูตรนั้นตอบสนองต่อวิชาใดบ้าง โดยผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO) จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางและทิศทางของ
ปรัชญาดังกล่าว ทั้งนี้ ทุก PLO จะต้องส่งเสริมและพัฒนาความสามารถที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เรียน       
มีคุณสมบัติและศักยภาพตามที่ปรัชญาของหลักสูตรกำหนดไว้ 

   5. หน้าที่ 35 Attitude หมายถึง คุณลักษณะหรือเจตคติ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง                 
ของ Attribute หรือสมรรถนะ/คุณลักษณะเฉพาะที่พึงประสงค์ของผู ้เรียน โดย  Attribute เป็นแนวคิด                     
ที่ครอบคลุมหลายองค์ประกอบร่วมกัน เช่น Attitude เจตคติหรือคุณลักษณะภายใน Ability ความสามารถ
หรือศักยภาพ Behavior พฤติกรรมที่แสดงออก และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สะท้อนถึงคุณลักษณะโดยรวมของ
ผู ้เรียน ดังนั ้น หากกล่าวถึง Attitude เพียงอย่างเดียว จะถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ  Attribute เท่านั้น                
ไม ่ใช ่ความหมายทั ้งหมด การพัฒนาหรือประเมินผลลัพธ ์การเร ียนร ู ้ของผ ู ้ เร ียนในด้าน Attribute                  
จึงควรคำนึงถึงองค์ประกอบในภาพรวม เพ่ือสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง 

   6. หน้าที ่ 39 ให้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรกับจำนวน
นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   7. หน้าที่ 43 มีจำนวนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตมากเกินไป ส่งผลให้จำนวนรายวิชาบังคับเหลือเพียง 
48 หน่วยกิต ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในหลักสูตร ทั้งนี้ รายวิชาวิธีวิทยาการ
วิจ ัยทางการบริหารการศึกษาชั ้นสูง  ควรได้ร ับการพิจารณาให้นับหน่วยกิต เนื ่องจากเป็นรายวิชา                    
ที่มีความสำคัญในการเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ด้านการวิจัยที่จำเป็นต่อการศึกษาขั้นสูงในสาขานี้ 

 
 

/9. เกณฑ์... 
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   8. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษควรกำหนดเป็น 3 ระดับ เพ่ือรองรับความหลากหลาย

ของผู ้เรียนและให้เหมาะสมกับการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยอย่างน้อยผู ้สำเร็จการศึกษา                 
ควรมีความสามารถทางภาษาอังกฤษซึ ่งจะต้องมีรายวิชาที่ เทียบได้กับการสอบวัดระดับความสามารถ                       
ทางภาษาอังกฤษ TOEFL IELTS หรือกรอบมาตรฐาน Common European System of Reference (CESR) 
ดังนั้น โครงสร้างรายวิชาใน ก. แผน 1 (แผน 1.1) รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตควรถือเป็น
เกณฑ์สำเร็จการศึกษา และไม่ควรนับหน่วยกิต ซึ่งจะทำให้รายวิชาเสริมเหลือเพียง 4 รายวิชา จำนวน 4 
หน่วยกิต 

   9. ในหน้าที่ 44 จำนวนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ข้อ 1.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก มีจำนวน                  
มากเกินไป ควรกำหนดให้เลือกเรียนในสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น เลือก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของจำนวนรายวิชา             
ที ่กำหนดไว้ โดยมีรายวิชาให้เลือกเรียนเพียง 2 หรือ 3 รายวิชา เพื ่อให้เกิดความชัดเจนในการจัด                  
โครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ควรกำหนดให้จำนวนหน่วยกิตรวมของแผน 1 และแผน 2 มีจำนวน 51 หน่วยกิต
เท่ากัน                

   10. ควรปรับชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและ
นวัตกรรมการศึกษา  หรือ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและนวัตกรรมดิจิ ทัล       
เพ่ือสะท้อนเนื้อหาหลักสูตรและความทันสมัยของสาขาวิชาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

   11. ควรปรับหลักสูตรให้สามารถเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ ได้รับเกียรตินิยม              
ให้เข้าศึกษาได้ โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนด 

   12. ผู ้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู ้บริหารสถานศึกษา ซึ ่งมีประสบการณ์และ
กระบวนการทำงานที่เกี ่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการศึกษา ในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจพิจารณากำหนด
หลักเกณฑ์ในการเทียบโอนนวัตกรรมทางการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่เหมาะสม โดยสามารถ
พิจารณาเทียบโอนได้จากผลการเรียน การทดสอบ การอบรม การสอบมาตรฐาน หรือแฟ้มสะสมงาน                 
แตก่ารเทียบโอนดังกล่าวจะไม่สามารถนำมาเทียบแทนวิทยานิพนธ์ได้ แต่สามารถพิจารณาเทียบได้ในลักษณะ
ของรายวิชา 

   13. ควรบรรจุรายวิชาด้านจิตวิทยาสำหรับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและเข้าใจเด็กยุคใหม่ 
เนื ่องจากเด็กกลุ ่มนี ้มีรูปแบบการคิดและการแสดงออกที่แตกต่างจากเด็กในยุคก่อน อีกทั ้งยังสามารถ                
เข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างหลากหลายและรวดเร็วมากขึ ้น ดังนั้น การส่งเสริมองค์ความรู ้ด้านจิตวิทยา                  
เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจ พัฒนา และบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๘) 
โดยให้เปิดการสอนในปีการศึกษา 2568 และมอบหมายให้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  วาระระดมความคิด 
 

5.1 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 

ในปัจจุบัน โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท
สำคัญในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับพฤติกรรม                          
และความต้องการของผู้เรียนในยุคใหม่ มหาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษา                  
การบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้เรียนและบุคลากร เพื่อก้าวสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล” (Digital University) อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาดังกล่าวมุ ่งเน้นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน อาทิ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
การจัดการข้อมูลผู ้เรียนในระบบดิจิทัล การนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยี Big Data                  
มาใช้วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังรวมถึงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบคลาวด์ และระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย การดำเนินการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา               
แต่ยังสอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล                   
อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานระดับโลก                  
ได้อย่างมีศักยภาพ  

  เพื ่อขับเคลื ่อนมหาวิทยาลัยสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้นำเสนอ                            
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นแนวทางในการกำหนด
นโยบายและวางแผนการบริหารงานในอนาคตต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 1. ภารกิจสำคัญประการแรกของมหาวิทยาลัยคือการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงควรมุ ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั ้งพิจารณา                  
ถึงความพร้อมในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลของนักศึกษาอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ ควรส่งเสริมความร่วมมือ                 
ในการพัฒนา สื่อการเรียนการสอน วิธีการสอบ ข้อมูลด้านการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้ส ื ่อเหล่านั ้นร ่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั ้งช ่วยประหยัดงบประมาณในการจัดทำสื่อ                             
และเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 

  2. ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีความพร้อมในการเข้าสู ่ระบบดิจิทัลอย่างครบถ้วน 
ครอบคลุมข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช ่น ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลการวิจ ัย และข้อมูลอื ่น ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้อง                          
โดยกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งจะต้องถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ
นโยบายในการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลไปยังบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
 3. เทคโนโลยีถือเป็นการลงทุนที ่สำคัญ ซึ ่งจำเป็นต้องมีความพร้อมทั ้งในด้านแอปพลิเคชัน                   
โครงสร้างพื ้นฐาน และระบบอินเทอร์เน็ต โดยควรกำหนดแนวทางการใช้งานที่เหมาะสมกับช่วงเวลา               
ของนักศึกษา เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
อย่างเหมาะสม 

  4. ควรกำหนดแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยจัดลำดับความสำคัญของภารกิจที่มีความ
เร่งด่วนและสามารถดำเนินการได้ทันที พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน กำหนด
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น มีส่วนใดที่สภามหาวิทยาลัยสามารถ              
มีส่วนร่วมได้บ้าง รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่สิ ่งที่จะต้องดำเนินการ                  
ไปจนถึงวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาและเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม  

/5. ปัจจุบัน... 



 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ ครั้งท่ี 5/2568 

-๑๒- 

5. ปัจจุบันมีกฎหมายดิจิทัลที ่ออกมารองรับการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ แล้ว ซึ ่งเปิดโอกาส                     
ให้สามารถดำเนินการในรูปแบบคำสั่งทางปกครองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยจึงสามารถ               
ออกระเบียบหรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
ดิจิทัลดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม  

6. กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางว่า การเสนองบประมาณที่เก่ียวข้องกับระบบดิจิทัลจะต้อง
ผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางของกระทรวงศึกษาธิการก่อน ซึ ่งปัจจุบัน
หน่วยงานต่าง ๆ ต่างมุ ่งมั ่นในการสร้างองค์ความรู ้ขึ ้นเอง และเมื ่อมีการพัฒนาระบบหรือผลงานใด ๆ                  
ขึ้นมาแล้ว ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของรัฐ มหาวิทยาลัยสามารถยื่นคำร้องขอใช้ระบบดังกล่าวได้ โดยการดำเนินการ
จะข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรจัดทำโครงการเพื่อขอใช้ระบบ
ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งขอให้มีบุคลากรหรือผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบนั้น
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   7. มหาวิทยาลัยควรจัดเตรียมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สำหรับให้นักศึกษาสามารถ             
นั ่งทำงานและศึกษาค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั ้งให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย                      
อย่างครบวงจร เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการทำงานของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้สิทธิแก่
นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมกัน 
  8. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เริ่มใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และในอนาคตอาจมีการ
พัฒนาระบบเพิ่มเติมโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการถอดข้อมูลจากสารบรรณ เพื่อจัดหมวดหมู่
เนื้อหาตามกลุ่มเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และนำไปสู่การพัฒนาเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการและ
วิเคราะห์เชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิผล รวมไปถึงการพัฒนาให้สามารถแจ้งเตือนงานระบบสารบรรณ            
ทางอีเมลได ้
  9. มหาว ิทยาล ัยควรจ ัดทำระบบศูนย ์ข ้อม ูลกลางสำหร ับจ ังหว ัดอ ุตรด ิตถ ์  จ ังหว ัดแพร่                         
และจังหวัดน่าน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนา การวิจัย ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ                 
และเอกชนในพื้นที ่
  10. ในอนาคตควรมีการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถแจ้งเตือนข้อมูลหรือ
สถานะต่าง ๆ ผ่านทางอีเมลได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและติดตามงานอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ 
ควรมีการพัฒนาระบบในส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น งานของกองบริการการศึกษา ซึ่งสามาร ถดำเนินการ
พัฒนาไปพร้อมกันได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับกลุ่มบุคลากรและนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเอกสารอย่างต่อเนื่อง 
  11. เมื่อมหาวิทยาลัยได้พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรแล้ว ควรดำเนินการจดสิทธิบัตร
หรือคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื ่อเป็นการต่อยอดผลงานดังกล่าวให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์                  
ในเชิงวิชาการหรือเชิงพาณิชย์ และเปิดโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ให้กับหน่วยงาน
ภายนอกในอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในระยะยาว 
  12. ระบบงานด้านนักศึกษาและระบบการเงินของมหาวิทยาลัยควรมีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบเดียวกัน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำข้อมูลพฤติกรรม
ของนักศึกษา การใช้งบประมาณ และการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์ย ่างครอบคลุม                        
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคต 

/13. มหาวิทยาลัย... 
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  13. มหาวิทยาลัยควรกำหนดแผนแม่บทระยะ 5 ปี โดยระบุให้ชัดเจนว่า เมื ่อเริ ่มดำเนินการ                  
โดยมุ ่งเน้นที่ บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีแล้ว ผลลัพธ์ที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้นคืออะไร เช่น                    
การลดระยะเวลาในการดำเนินงาน การประหยัดงบประมาณมากขึ้น เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดสิ่งที่จะต้อง
ดำเนินการก่อนในระยะแรก และกำหนดระยะเวลาที ่ชัดเจนในการเริ ่มดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                
ในส่วนของ งบประมาณ ซึ่งเก่ียวข้องกับการลงทุนระยะยาว เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยสามารถมองเห็นภาพรวม
ที่ชัดเจน ครอบคลุมตั้งแต่ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก  
  14. ประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual Property) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (PDPA) เป็นเรื ่องที ่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องให้ความสำคัญและดำเนินการด้วยความระมัดระวัง                  
เป็นอย่างมากในการบริหารจัดการและพัฒนางานภายใต้บริบทของการเปลี ่ยนผ่านสู ่ยุคดิจิทัล เพื ่อให้                    
การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง และป้องกัน                
ความเสี่ยง ที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในกระบวนการบริหาร 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

 6.1  รายงานงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณและงบประมาณเงินรายได้                 
ซ่ึงมหาว ิทยาล ัยได ้จ ัดสรรงบประมาณดังกล ่าวตามพันธก ิจและว ัตถ ุประสงค ์ของมหาว ิทยาลัย                
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ ดังนี้ 
 

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
(ข้อมูลจากระบบโปรแกรมบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี (GrowFa-MIS)  
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2568) 

 

งบประมาณแผ่นดิน 
ประเภทเงิน งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ ร้อยละการใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 323,403,600.00 176,401,538.20 147,002,061.80 54.55 
ค่าสาธารณูปโภค     - - 
ค่าครุภณัฑ ์ 26,692,550.00 12,176,420.00 14,516,130.00 45.62 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 71,032,900.00 560,000.00 70,472,900.00 0.79 
เงินอุดหนุน 77,706,650.00 31,439,288.37 46,267,361.63 40.46 
รายจ่ายอื่น -   - - 
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสด ุ -   - - 

รวม 498,835,700.00 220,577,246.57 278,258,453.43 44.22 
 
 
 
 
 
 
 

/งบเงินรายได้... 
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งบเงินรายได้ 
ประเภทเงิน งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ ร้อยละการใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 88,476,200.00 43,669,730.13 44,806,469.87 49.36 
ค่าสาธารณูปโภค 23,744,589.86 6,933,870.32 16,810,719.54 29.20 
ค่าครุภณัฑ ์ 4,218,540.00 162,250.00 4,056,290.00 3.85 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,427,000.00 1,393,500.00 4,033,500.00 25.68 
เงินอุดหนุน 35,252,090.14 11,525,005.01 23,727,085.13 32.69 
รายจ่ายอื่น 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00 
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสด ุ         

รวม 158,118,420.00 64,684,355.46 93,434,064.54 40.91 
 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ (หน่วย : ร้อยละ) 
 

ประเภทงบ งบประมาณแผ่นดิน งบเงินรายได้ 
ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ 44.22 40.91 
แยกเป็น     
 - รายจ่ายประจำ 51.82 42.52 
 - รายจ่ายงบลงทุน 13.03 16.13 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบลงทุน ประกอบด้วย     
 - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.79 25.68 
 - ครุภัณฑ ์ 45.62 3.85 

 

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

6.2  รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 4/2568 
 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 4เมษายน
พ.ศ. 2568  ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม  ชั้น 4  อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นั้น เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2568  และได้แจ้งมติ
ไปยังผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 7... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืนๆ  
 

 7.1 รายงานความก้าวหน้าการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
                สยามบรมราชกุมารี 
 

รองศาสตราจารย์สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  อธิการบดี ได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเตรียมการ
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัย
ได้ประสานงานกับกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                   
สยามบรมราชกุมารี  กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ ซ ึ ่งจะเข้ามาสำรวจพื ้นที่ ในเดือนมิถุนายน                    
และร่วมวางแผนในการดำเนินงานเตรียมการรับเสด็จอย่างเหมาะสม และได้ดำเนินการร่วมวางแผนกับ   
จังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ      
ในส่วนของทางโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นายอายุส  ภมะราภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ                      
ได้ดำเนินการจัดหาเครื่องมือแพทย์เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน 13,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
เปิดห้องตรวจรักษาได้จำนวน 4 ห้อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้วางแผนการปรับภูมิทัศน์ทั้งภายในและ
ภายนอกพ้ืนทีใ่ห้มีความเหมาะสมสวยงาม ซึ่งจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 1. ควรจัดทำคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าและสร้างความเข้าใจเพื่อแจ้งให้กับ
จังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

  2. ควรมีการประสานความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าว
มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับเสด็จ อันจะเป็นการ
เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความเรียบร้อยในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในระดับ
พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๗.2  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 6/2568 
 

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2568 ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน
พ.ศ. 2568  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STA 201 ชั ้น 2                             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา 13.40 น. 
 

 
 

(นางสาวศุภมาส  มณเฑียร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


